

TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI VỚI CHỦ ĐỀ “ĐOÀN KẾT, KỶ CƯƠNG, SÁNG TẠO, TIẾP TỤC ĐỔI MỚI THEO CHIỀU SÂU, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO”.

Tháng 9 về, mây trời trong xanh và gió nhè nhẹ, làm dịu đi cái nắng oi ả của mùa hè. Một buổi sớm đầu thu, hòa chung không khí hân hoan, vui tươi của cả nước, sáng ngày 5 tháng 9, trường THPT Lê Hữu Trác đã long trọng tổ chức lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2023-2024.



Tham dự buổi lễ, có ông Ông Huỳnh Văn Lập-Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar, bà Lê Thị Hải Hương- Phó Chủ tịch công đoàn ngành GD tỉnh Đắk Lắk, ông Phạm Văn Vinh trưởng Ban Đại diện Cha mẹ Học sinh,... cùng 102 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1500 học sinh trường THPT Lê Hữu Trác.

Mở đầu là các tiết mục văn nghệ chào mừng đến từ đội văn nghệ của Nhà trường.



Tại buổi lễ, thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ông Huỳnh Văn Lập đọc thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi cho các thầy cô giáo và học sinh trên cả nước nhân ngày khai giảng.



Ông Huỳnh Văn Lập – Phó Chủ tịch UBND huyện CưM'gar đọc thư của Chủ tịch nước.

Thầy giáo Phan Nhật Khánh, Bí thư đảng bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá và ghi nhận những thành quả đã đạt được của quý thầy, cô và các em học sinh trong năm học qua. Đồng thời đưa ra những định hướng, chỉ đạo sâu sắc cho năm học 2023 – 2024, trong đó Thầy nhấn mạnh: Cần không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT năm 2018; xây dựng môi trường học tập trí tuệ, nhân văn, trách nhiệm và sáng tạo để mỗi học sinh có cơ hội phát triển năng lực cá nhân của mình.



Thầy Phan Nhật Khánh – Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng



Thầy giáo Phan Nhật Khánh – Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai trường.

Năm học mới này, nhà trường xúc động khi nhận được nhiều sự quan tâm đến từ các cấp, các nhà tài trợ, thông qua các suất học bổng cho các em học sinh nghèo, vượt khó trong học tập. Đó là Công ty bảo hiểm BIDV Tây nguyên, Viettel Cư M'gar, Cựu HS khoá 2000-2003, Ngân hàng BIDV chi nhánh Cư M'gar, và đặc biệt Công đoàn ngành Giáo dục Đắk Lắk trao học bổng 3 triệu đồng cho HS Nguyễn Thị Thanh Huyền, lớp 11A07. Nhà trường gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến các cấp và những nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho các em học sinh một phần chi phí học tập, giúp các em có thêm động lực để vươn lên, nỗ lực hơn nữa trong học tập cũng như trong cuộc sống.



Đại diện Công ty bảo hiểm BIDV Tây nguyên trao hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh.



Đại diện Cửa hàng Viettel trao hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh.



Các em học sinh nhận học bổng của nhóm Cựu HS khóa 2002-2005 do cô Phạm Thị Thùy Trang (nguyên giáo viên chủ nhiệm) thay mặt cựu học sinh trao tặng.



Ngân hàng BIDV chi nhánh Cư M'gar trao hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh.



Khách mời và các nhà tài trợ chụp hình lưu niệm cùng đại diện nhà trường

Buổi Lễ khai giảng của trường THPT Lê Hữu Trác diễn ra theo tinh thần ngắn gọn, vui tươi và rất trang trọng, đầy ý nghĩa. Tiếng trống trường đã điểm, trước thềm năm học mới, thầy và trò trường THPT Lê Hữu Trác sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm xây dựng nhà trường lớn mạnh về mọi mặt, góp phần thực hiện thành công chủ đề năm học của ngành: “Đoàn kết, kỉ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

- Một số hình ảnh khác của buổi lễ:









Nguyễn Thị Minh Thanh (Tổ Toán)

Ảnh: Trần Cao nguyên